



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนฝึกอบรม โทร.๐ ๒๒๔๑ ๓๐๖๔

ที่ สบค.๒๖๖๙ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๘

๐๓/๑๕๙

เรียน รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระในกำกับของประธานรัฐสภา จะจัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตประชาธิปไตย กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ และเปิดการศึกษาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียนทุกวันอังคารและวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รวมระยะเวลาในการศึกษาประมาณ ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
๒. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
๓. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
๔. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปีในวันเปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง เช่น ค่าตัดสูทสถาบันฯ สำหรับสวมใส่ในวันเรียน / เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในส่วนของการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ สถาบันฯ กำหนดให้นักศึกษาเดินทางโดยพาหนะที่สถาบันฯ จัดไว้ และเป็นการหักคู่ เช่นการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ กำหนดเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัดและหักคู่ แต่ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเดินทางชั้นธุรกิจและหักเดี่ยว ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง รวมถึงกรณีการแจ้งยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม หากมีค่าใช้จ่าย / ค่าเสียหาย นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการศึกษาดังกล่าว ขอให้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครและใบรับรองผู้สมัครชุดที่ ๑ - ๒ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่งเอกสารการสมัครฉบับจริงให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อเสนอกรมพิจารณาลงนามในหนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงานและส่งเอกสารการสมัครให้สถาบันพระปกเกล้าต่อไป สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

(นายทองเปลว กองจันทร์)
ผส.บอ.

(นายมนัส กำเนิดมณี)
ผส.บค.